



### **Bà Nguyễn Thái Hai:**

Kính gửi quý anh trong Ban Phụ Trách Lá Thư,

Xin kính lời cảm ơn các anh nhiều. Năm mới đến tôi xin kính chúc các anh và gia đình được mạnh khỏe, vạn sự bình an và đính kèm chút ít để ủng hộ Lá Thư. Tôi cũng xin báo tôi đã nhận được Lá Thư 117.

Thành thật cảm ơn quý anh. Kính chào quý anh.

Bà Nguyễn Thái Hai.

### **Ban Phụ Trách (BPT Lá Thư)**

Xin cảm ơn AH đã có thư chúc mừng Năm Mới, lại có chút "lì xì" phong bao đỏ cho BPT nữa!!! Xuân mới chắc chắn đã đến với mọi gia đình rồi! .... Thành thật cảm ơn AH.

Nhân dịp đầu năm, BPT Lá Thư cũng xin kính chúc AH sức khỏe dồi dào, vui tươi mãi mãi, gia đạo bình yên, thân tâm an lạc.

### **TH Nguyễn Thu Hoa:**

Xin cảm ơn Ban Phụ Trách đã cho tôi được tham gia sinh hoạt và được đọc Lá Thư Ái Hữu Công Chánh thật đẹp với bài vở phong phú, in ấn rõ ràng, dễ đọc.

Và cũng xin kính chúc Lá Thư Ái Hữu Công Chánh luôn hiện diện trên bản in để tiếng Việt yêu thương của chúng ta luôn được sống mãi trong tâm hồn những kẻ ly hương.

Kính thư, Nguyễn Thu Hoa.

### **BPT Lá Thư**

Các anh em trong BPT rất cảm ơn và cảm động khi đọc bài viết "Kỷ vật của tôi" đăng trên LT AHCC số 117 vừa rồi của AH. Rất nhiều độc giả đã chia sẻ nỗi đau âm thầm và khen ngợi thơ văn và diễn đạt của tác giả. Cảm ơn AH rất nhiều, và xin mời AH vẫn tiếp tục tham gia sinh hoạt với BPT bằng những bài viết về văn chương, thơ nhạc, hay hồi ký khác nữa. Những đóng góp này sẽ giúp cho LT thêm phần khởi sắc và giúp BPT thêm phần phấn chấn trong công việc chung này.

Xin cảm ơn và chúc AH luôn được an khang, tâm hồn tươi trẻ, vui vẻ với hiện tại nơi đất sống tạm dung này.

### **AH Nguyễn Thiệp:**

Cảm ơn quý anh rất nhiều.

Khoá anh Thuận có nhiều bạn ở quanh đây rất hăng hái, đề nghị chia việc, mỗi người một việc như:

Thủ Quỹ, Cập nhật danh sách, Gửi Lá Thư, Đọc Lá Thư, Kêu gọi viết bài

Có Phong, Duyên, Định...

Nguyễn Thiệp.

### **BPT Lá Thư**

Xin cảm ơn những ý kiến rất xác đáng của anh. Chúng tôi đã kêu gọi sự giúp đỡ của tất cả các anh em trong khoá để đóng góp mỗi người một bàn tay trong việc gìn giữ Lá Thư. Rất mong nhờ những lời nhắc nhở này của anh sẽ làm các

Ái Hữu cố gắng đóng góp nhiều hơn nữa. Cũng xin thành thật cảm ơn anh, vì anh là thành viên trong BPT mà lại đóng góp tiền bạc sốt sắng hơn ai hết để gìn giữ Lá Thư.

#### **AH Trình Hữu Dục:**

Kính gửi anh Thuần,

Cảm ơn anh và quý anh trong BPT đã gửi cho coi LTAHCC số 117 vừa in xong. Lá Thư kỳ này in rất đẹp, hình bìa trang nhã, bài vở phong phú và rất bổ ích. Năm Nhâm Dần này anh em AHCC và Thân Hữu có được số Xuân để đọc, thật là vui.

Nhân dịp tôi xin gửi anh check \$50 để góp vào quỹ yểm trợ Lá Thư. Thân mến gửi lời kính chúc sức khỏe Năm Mới tới quý anh chị trong Ban Phụ Trách và quý AH và THCC khắp năm châu. Trân Trọng - Trình Hữu Dục.

#### **BPT Lá Thư**

Xin cảm ơn anh đã đóng góp công sức mà còn cả tiền bạc để cho Lá Thư còn có thể tồn tại.

Những lời khen ngợi của anh đã làm các anh em trong BPT rất phấn khởi và cố gắng làm cho Lá Thư mỗi ngày một hoàn thiện hơn nữa.

#### **AH Hồ Viết Phán:**

Thân gửi anh Thuần,

Mặc dầu chưa nhận được LTCC 117 do anh gửi đến, mình vẫn cảm ơn anh. Xin anh Thuần tìm lại LTCC 111, gửi cho mình, vì trong Lá Thư này mình có đóng góp một bài viết "NĂNG LƯỢNG". Mình mong có được LTCC 111 để lưu niệm.

Xin gửi đến Ban Phụ Trách LTCC một đóng góp nhỏ, ủng hộ \$50. Sau khi nhận được, anh Thuần trả lời cho mình qua email.

Happy New Year 2022 - Hồ Viết Phán.

#### **BPT Lá Thư**

Xin cảm ơn về sự đóng góp của Ái Hữu cho Lá Thư. Chúng tôi đã gửi ngay Lá Thư số 111 đến Ái Hữu, trong đó có bài viết về "Năng Lượng" rất có giá trị của Ái Hữu.

#### **AH Mai Trọng Lý:**

1. Ban Phụ Trách đã in được Lá Thư trong khi thị trường ấn loát vì đại dịch Covid-19 đã không có giấy in, nhất là in bìa.

2. Ngoài những mục Thư Tín, đọc lại những Lá Thư cũ nhắc đến sinh hoạt của các Ái Hữu CC. Số này có in hình bìa Hai Bà Trưng, trùng hợp với Hội Cựu Nữ Sinh T.V. kỷ niệm Hai Bà tại Quận Cam, và trích nhiều thơ Nguyên Sa làm các AHCC nay trên 70, nhớ lại thửa học trò.

3. Hồi ký của AH Trần Đức Thuận và Bùi Xuân Đáng, tuy làm việc cho Cty Shell nhưng đã nhắc lại một thời các anh em CC làm việc với các cán bộ Cộng sản, sau ngày miền Nam bị giải phóng.

4. Trong những năm phát hành LTAHCC, có lần Lá Thư chỉ gồm 2 trang giấy gấp đôi, gửi đến các AH. Nhưng nó vẫn sống đến hôm nay, nhờ thiện chí của Ban Phụ Trách.

5. Các Hội đoàn của các Quân Binh chủng, nay có các hậu duệ tiếp nối. Nhưng chúng ta AHCC, không có hệ Kỹ sư tốt nghiệp tại Hoa Kỳ tiếp nối, nên các AH còn có lòng phụ trách LT đều đã thất thập cả rồi.

#### **BPT Lá Thư**

Xin cảm ơn AH Mai Trọng Lý đã biết đến những khó khăn của BPT trong thời gian dịch bệnh vừa qua để đem được Lá Thư số 117 đến tay quý Ái Hữu.

Rất vui khi được biết Ái Hữu đã quen biết gần hết các nhân vật trong bài viết "Đi làm chui...". Đó là những kỷ niệm khó quên của buổi giao thời.

Lá Thư từ lúc chỉ vồn vện 2 trang giấy, cho đến nay trên 160 trang là cả một quá trình cố gắng của các BPT trong suốt bao nhiêu năm qua.

#### **AH Lê Văn Phương:**

Bài vở hay, hình ảnh đẹp. Tôi rất thích khi đọc Lá Thư. Xin thành thật cảm ơn quý Ái Hữu trong Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC.

#### **BPT Lá Thư**

Cám ơn AH đã khen ngợi về bài vở và hình ảnh trình bày trong LT số vừa qua. Thành quả này đa phần là qua tay anh Trực đóng góp lên khuôn, trình bày, và chọn lựa... Nay anh ấy

đã mệt và tạm nghỉ và có anh Dư Thích ra tay thay thế. Thật là may mắn cho LT còn có khả năng được kéo dài.

Cuối thư, xin chúc AH luôn được vui mạnh trong Năm Mới.

#### **AH Bùi Mạnh Cần:**

LT AHCC Số 115

- *Bìa rất đẹp,*
- *Bài vở rất súc tích và có ích,*
- *Đã gửi tiền ủng hộ (\$50) kỳ trước.*

*Nay gửi thêm \$20.*

*Ký tên: Bùi Mạnh Cần.*

#### **BPT Lá Thư**

Cảm ơn AH Niên Trưởng đã có lời khen ngợi LT AHCC số 115 là số đã ra trước. Chắc nay AH đã nhận được LT số 117 rồi.

BPT mới này rất cảm ơn và cảm động trước thịnh tình của AH đã ủng hộ tài chánh trước, nay lại “lì xì” thêm \$20 nữa, thật là hậu hĩ chí tình!!! Đầu Năm Mới, xin chúc Lão AH luôn được sức khỏe, mọi sự như ý, thân tâm an lạc.

#### **AH Huỳnh Công Nhứt:**

*Kính gửi anh Trục,*

*Rất cảm ơn anh và Ban Phụ Trách Lá Thư. Xin được tiếp tục nhận Lá Thư và đây là niềm vui duy nhất còn có được đối với người già yếu và bệnh tật như tôi.*

*Ký tên, Huỳnh Công Nhứt.*

#### **BPT Lá Thư**

Theo như Kỷ Yếu Trường Công Chánh thì AH nay đã thuộc vào bậc Niên Trưởng rồi.

BPT xin thành thật cảm ơn AH Niên Trưởng đã có thư liên lạc và cho biết AH vẫn muốn “tiếp tục nhận và đọc Lá Thư”.

Những chữ này đã là một khích lệ lớn cho các anh em trong BPT cố gắng làm việc để duy trì sợi dây liên lạc “Giữ Cho Còn Có Nhau” lúc tuổi đã xế chiều.

Mong AH giữ gìn sức khỏe và chúc AH luôn được bình an, sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc.

#### **AH Vũ Ngọc Can:**

*Rất cảm ơn Ban Phụ Trách Lá Thư. Chúc các anh trong Ban Biên Tập và Gia Đình luôn khỏe mạnh, bình an, mọi sự như ý trong Năm Nhâm Dần 2022.*

*Thân ái – Vũ Ngọc Can.*

#### **BPT Lá Thư**

Cảm ơn AH Niên Trưởng đã có thư cho BPT mừng Xuân, cùng chúc sức khỏe cho các anh em và đại gia đình Công Chánh.

Đa tạ AH và cũng nhân dịp Năm Mới, các anh em trong BPT cũng xin kính chúc AH Niên Trưởng được tăng phúc tăng thọ, sức khỏe dồi dào, gia đạo bình yên, thân tâm an lạc.

#### **AH Vũ Quý Hào:**

*Hoan hô Ban Phụ Trách LTAHCC. Đã nộp cho Chi Hội Thủ quỹ AHCC Houston. Nay xin thêm \$40.00 - Vũ Quý Hào.*

#### **BPT Lá Thư**

Cảm ơn AH Hào lúc nào cũng sẵn sàng hoan hô và yểm trợ BPT để giúp LT AHCC được trường tồn. Thật là một nghĩa cử đáng ghi nhận.

“Houston lúc này có gì mới không anh? ...”, xin AH lâu lâu gửi cho BPT một đôi bài viết cho LT để các AH khắp năm châu cùng được thưởng lãm. Đa tạ AH.

#### **AH Hồ Viết Phán:**

*Thuần thân!*

*Vừa mới gửi bài viết của moa đến Thuần, và gửi mail báo cho Thuần hay, thì chiều nay nhận được LTCC111 rồi. Cảm ơn Thuần. Sau khi đọc bài của Thuần viết trong LTCC 117, mới biết là lúc còn ở VN, Thuần có quen với NGUYỄN THANH PHONG, làm việc cho cơ quan Hàng Không Dân Sự. Năm 1983, Phong làm GD Công Trường 56 thuộc cảng Hàng Không Dân Sự, kỹ sư cố vấn cho Phong là TRẦN ĐÌNH VƯỢNG, cùng khoá 3 với moa. Phụ tá cho Phong có kiến trúc sư TRƯƠNG VĂN LONG và Kỹ sư ĐẶNG HUẤN (Công Chánh khoá 6). Cũng năm đó moa đang làm việc tại Tổng Cty Xây Dựng số 1, với lương 108\$/th thì được Vượng báo tin cho hay là có anh VÕ THÀNH NGHĨA, kiến trúc sư ở Pháp*

về mở Văn Phòng Thiết kế Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, cần kỹ sư kết cấu background Pháp, trả lương 2000\$/th. Moa "bai bai" TCty XD. số 1, qua làm việc với anh Nghĩa, dưới sự quản lý nhân sự của Thanh Phong, cũng do Phong trả lương. Còn anh Võ Thành Nghĩa chỉ quản lý hoàn toàn về mặt kỹ thuật. Moa quen biết với Thanh Phong từ dạo đó. Vượng cho moa hay trước 75 Phong làm họa viên cho Mỹ. Năm 1990 Phong được sở Xây Dựng mời về làm Giám Đốc cho một Cty Xây Dựng nhà ở. Năm 1992 moa làm việc cho một Cty Úc, Phong đưa một nhà đầu tư người Pháp giới thiệu cho Cty Úc này, vì ông ta muốn xây một khu du lịch và nhờ Cty moa thiết kế (Phong làm broker), còn moa làm chief engineer cho Cty Úc. Vậy là Cty giao cho moa làm việc với Phong và chủ đầu tư Pháp, để đem công việc về cho Cty. Con người ta đều có số mạng, từ một anh họa viên, trở thành Giám Đốc điều khiển một số kỹ sư và kiến trúc sư. - H.V.Phán.

#### BPT Lá Thư

Xin cảm ơn về những chia sẻ của AH về một thời gian đau thương của đất nước. Ái Hữu tuy đã lớn tuổi nhưng trí óc vẫn còn minh mẫn, bài viết rất dí dỏm của AH viết về Phong Thủy đang được đăng trong số này.

#### AH Trương Quang Tinh:

Anh Thuần,

Tôi có nhiều kỷ niệm với "HAM MÊ CÔ" (Hammyco). Tôi đã phụ trách phân thi công tu bổ, gia cố 92 cầu cống theo tuyến đường sắt từ ga Đức Phổ đến Sa Huỳnh, Quảng Ngãi, cùng Lê Đình Kỳ và sau đó là cầu Bồng Sơn. Y như anh em mình có thần giao cách cảm, tôi định viết lại những kỷ niệm vui buồn sau 60 năm lăn lóc trong nghề, trong đó có thời gian làm cho Hammyco. Chiều nay, nhận được LTAHCC số 117 định giờ ra tìm địa chỉ của anh để ủng hộ Lá Thư, không ngờ anh lại nhắc đến Hammyco mà anh em ở công trường thích đọc là "Ham mê cô". Anh Thuần, tôi gửi \$150 dollars tiền ủng hộ tài chánh cho Lá Thư trong đó phần tôi \$100 và \$50 phần chị Võ Hùng.

Trương Quang Tinh.

#### BPT Lá Thư

Xin cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của AH cho Lá Thư. Rất mong nhận được các bài viết của Ái Hữu về những công tác sau 60 năm trong nghề Công Chánh, vì đó là những kinh nghiệm vô cùng quý báu cho các thế hệ sau này.

Xin Ái Hữu cũng cho chuyển lời cảm tạ của BPT đến chị Võ Hùng.

#### AH Đỗ Văn Sến:

Kính anh Thuần,

Sau 44 năm làm việc, retired tại Mỹ, gia đình tôi quyết định về Việt Nam ở luôn. Tôi đã bán nhà ở Garden Grove và sẽ về Việt Nam khoảng giữa tháng 3. Địa chỉ mới của tôi: Đỗ Văn Sến, Nhà A11, Khu Biệt Thự Tuyết Anh, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TPHCM, Việt Nam.

#### BPT Lá Thư

Các anh em trong BPT đều thán phục AH đã lao động vinh quang suốt 44 năm tại Mỹ và nay lại về nghỉ hưu tại Saigon, Việt Nam. Thật là một quyết định quan trọng.

Xin thành thật mừng AH và gia đình đã công thành danh toại và nay về cố quốc vui thú điền viên tại Khu Biệt Thự Tuyết Anh. Chúc AH luôn được an khang và hạnh phúc.

Địa chỉ mới của AH đã được cập nhật trên LT AHCC. Việc chuyển LT về VN chắc sẽ gặp khó khăn. AH chắc sẽ phải đọc LT trên Ipad hay phone qua internet.

#### AH Tôn Thất Thiên:

1. Đã nhận được 15 LTCC số 117 (Lá Thư mới ra), cảm ơn bạn Thuần đã chịu khó sắp LT + đóng thùng + đi bưu điện... (vì Covid nên để gửi 1 lá thư cũng phải sắp hàng chờ đợi khá mất thì giờ) và cũng xin chân thành cảm ơn các anh chị trong ban Biên Tập đã không ngại "Ăn Cơm Nhà Vác Ngà Voi" hoàn thành thêm 1 LTCC để "Giữ Cho Còn Có Nhau" của đại gia đình Công Chánh.

2. Thừa, để ra được Lá Thư, ngoài công sức của các anh chị Ban Biên Tập trong việc soạn các bài để in, còn nhiều phí tổn khác phải chi, vì vậy xin các anh chị AH/TH CC Pháp phụ giúp LT bằng:

- Gửi bài viết hay những vần thơ.

- Đóng góp cho năm 2022 (đã nhận được 50 Euros của anh chị Trần An Nhiên, xin cảm ơn anh chị và hy vọng sớm được gặp lại anh chị khi 2 người trở về Pháp).

3. Tôi sẽ gửi qua bưu điện hay đem đến nhà anh chị LT 117 sớm.

Kính chúc anh chị và những người thân yêu mọi điều An Lành. Tôn Thất Thiện.

#### BPT Lá Thư

Xin thành thật cảm ơn AH Thiện đã rất sốt sắng lo phần phân phối cũng như quyên góp để giữ cho Lá Thư được trường tồn.

Rất mong quý Ái Hữu Pháp quốc hưởng ứng lời kêu gọi của AH Thiện trong việc viết bài, làm thơ để giúp cho tờ báo mỗi ngày một thêm khởi sắc. Trân trọng.

#### AH Trần Văn Thám:

Anh Thuận và toàn thể BPT thân mến,

Sang Năm Mới, chúc các anh cùng gia đình hạnh phúc, tài chánh thịnh vượng.

Tôi xin đóng góp \$50 cho Lá Thư.

Khi tôi đọc danh sách các Ái Hữu, tôi thấy:

A) Võ Hùng ở San Jose đã ra đi,

B) Hà Minh Lý ở Pháp đã ra đi.

Đại khái là như vậy.

Xin chào các anh. Trần Văn Thám.

#### BPT Lá Thư

Cảm ơn AH Thám đã có thư và lời chúc Tết đầu năm, lại có thêm tiền “lì xì” cho BPT để bỏ vào quỹ Yểm Trợ Lá Thư. Thật là quý hoá. Ái Hữu và gia đình lúc này sức khỏe thế nào, chúc cả nhà đều được bình yên khỏe mạnh.

Trong mùa đại dịch vừa rồi các anh chị em AH và THCC cũng có nhiều người bị vướng lằm, nhẹ có, nặng có..., thật là đáng sợ. Các anh Hùng và Lý mất cũng đã lâu, trước mùa Covid lặn. Cầu cho các anh ấy được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng ....

#### AH Phạm Văn Ân:

Cher các Bạn,

Bạn Dinh đã qua đời lúc 12 giờ đêm ngày 19 tháng 2. Từ lúc phát bệnh đến lúc ra đi chỉ hơn 1 tháng. Tôi thấy như vậy mà hay, đỡ khổ cho bản thân và gia đình.

Sau này đến phiên tôi cũng mong như vậy, ai đến tuổi già cũng phải đi, thì đi nhẹ cho khỏe.

Bạn Dinh để lại vợ, 2 con, 1 rể, 1 dâu và 5 người cháu.

Chúc sức khỏe, Ân.

#### BPT Lá Thư

Cảm ơn AH đã cho biết tin buồn rất chính xác về AH Đào Hữu Dinh vừa già từ “cõi tạm” để về an nghỉ nơi “cõi Vĩnh Hằng” sau hơn 1 tháng dài đau bệnh.

Thời gian thật vô tình! AH đã không khỏi nghĩ tới phận mình mà cũng mong được ra đi một cách nhẹ nhàng như vậy, thật cũng là một điều hợp lý, nhưng..., nghe sao vẫn thấy quá bi quan...

“Còn non, còn nước, còn dài ...,  
Còn người, còn nhớ đến ngày hôm nay ...”

AH cứ yên tâm, tuổi thọ trời cho AH còn dài mà... Chúc AH sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.

#### AH Nguyễn Thanh Toàn:

Xin cảm ơn bạn Ân đã thông báo tin buồn. Tôi rất đồng ý với bạn Ân là bạn Dinh ra đi nhanh như vậy thì đỡ khổ cho bản thân và gia đình, gần như là được phước.

Tuy nhiên sự ra đi hơi bất ngờ như vậy không làm sao tránh khỏi gây tâm trạng hụt hẫng và niềm thương tiếc của các bạn đồng môn và sự đau buồn của gia đình, vợ con.

Tôi còn nhớ lại hình ảnh anh Dinh là người rất hiền hoà; tánh tình điềm đạm nên bạn bè ai cũng mến. Trong bốn năm học ở Trường Công Chánh và cả khoảng thời gian dài ra làm việc tôi chưa nghe nói anh làm ai mất lòng; đó là một đức tánh rất đáng quý mà ít người trong chúng ta có được.

Khoảng nửa ngày trước khi anh Dinh ra đi, bạn Mai Thanh Toàn từ VN đã gọi tel. nói chuyện với chị Dinh, chị có chuyển điện thoại qua cho anh Dinh đang nằm trên giường bệnh, lúc đó anh

*Dinh không còn nói năng, suy nghĩ rõ ràng nữa; tuy nhiên hình như anh Dinh cũng nhận ra giọng nói thân thương của người bạn đồng khoa đã từng mài đũng quần trên ghế nhà trường suốt bốn năm xưa. Cách đây khoảng một tuần khi biết tin anh Dinh bị trọng bệnh, Mai Thanh Toàn cũng đã có một bài thơ tiễn biệt rất cảm động.*

Giờ đây trong tinh thần mộc mạc đơn sơ, tôi chỉ muốn nhắn anh Dinh một lời:

*“Anh đừng đi vội gấp quá.  
Anh hãy tạm dừng bước ở ngã ba đó,  
Chờ anh em người trước kẻ sau sẽ đến gặp nhau,  
Ồn lại biết bao câu chuyện tâm tình rồi hãy chia tay.”*

N.T.Toàn.

*PS. Đề nghị nhờ bạn Ân đại diện anh em lo tròn giùm vòng hoa, phúng điếu v.v... và cho anh em biết phí tổn. Thank you. Toàn.*

#### BPT Lá Thư

Đọc thư của hai AH Ân và Toàn, BPT cảm thấy bùi ngùi trong dạ và bỗng thấy hôm nay AH Toàn đã khá bi quan nghĩ tới việc hẹn hò và chia tay ở một ngã ba đường nào đó ... thật là lãng mạn và bi thương... Ở đây ai cũng hiểu rằng AH Toàn đã nghĩ tới sự ra đi đột ngột của người bạn đồng song cách nay mấy chục năm trời, từ cái thuở 1958-1962 xa xôi...

Xin quý AH hãy bình tâm, cuộc đời đâu còn đó, lúc sinh ra đâu có ai biết hẹn, khi trở về đâu có người biết lựa khi mô!!! Xin hãy sống an nhiên tự tại, việc sau này để mặc... trăng, sao...

BPT cảm ơn AH đã có thư liên lạc và chia sẻ vui buồn với các đồng môn, đồng nghiệp.

Chúc AH luôn được an khang và vui vẻ.

#### AH Tô Hữu Quy:

*Nhờ duyên may chúng mình gặp nhau tại trường Công Chánh, cũng nhờ phước đức sáu dày còn tồn tại đến ngày nay, rồi dần dà người trước kẻ sau sẽ chia tay nhau tìm về cõi Vĩnh Hằng. Tôi chân thành gửi đến cho nhau lời NIỆM TÌNH để cùng nhau suy ngẫm:*

*Luân Hồi quy luật cõi đời ta  
Thoát khỏi được sao cảnh bệnh già  
Một kiếp phù du như gió thoảng*

*Một đời nặng nợ chốn phong ba  
Cái lý VÔ THƯỜNG tan hợp ấy  
Đời người ai cũng phải chia xa  
Tứ Đại tám thân lia chẳng tiếc  
An nhiên, siêu thoát khỏi TA BÀ*

Tô Hữu Quy

Cầu mong hương linh bạn DINH phiêu diêu miền Cực Lạc.

#### BPT Lá Thư

Cám ơn AH đã gửi cho BPT một bài thơ ý nghĩa rất “Thiền”, sâu xa và cảm động về sự Vô Thường của cuộc sống nhân sinh. Lời thơ khuyên nhủ mọi người nên sống tự tại an nhiên... AH dường như đã sống ẩn dật từ lâu sau biến cố 75, nay nhân dịp này mới có thơ biểu lộ tâm tình, thật là một cái duyên văn tự. BPT rất mong AH thỉnh thoảng sáng tác và gửi cho BPT dăm ba bài thơ súc tích như trên giúp cho Lá Thư AHCC có thêm bài vở để các bạn già xưa cũ cùng thưởng thức.

Thành thật cảm ơn AH rất nhiều.

#### AH Nguyễn Thiệp:

*Anh Thuần thân,*

*Kèm theo đây là tám check \$100 của anh Lê Thanh Tông, gửi ủng hộ Lá Thư Công Chánh.*

*Cám ơn anh Thuần đã hy sinh cứu vớt Lá Thư cho khỏi tử vong.*

*Nếu làm được điều gì cho Lá Thư, tôi xin sẵn sàng phụ lực trong khả năng của một ông già lẩm cẩm, yếu mắt, đau lưng.*

*Thân chào, Thiệp.*

#### BPT Lá Thư

Cám ơn AH Thiệp đã gửi cho BPT check \$100 của AH Lê Thanh Tông.

Nhân dịp này xin AH chuyển lại lời cảm ơn của BPT tới AH Tông đã có lòng nhớ tới LT và yểm trợ LT đang trong thời kỳ khó khăn vì dịch cúm và mỗi một vì tuổi già ....

BPT cũng xin cảm ơn AH Nguyễn Thiệp từ nhiều thập niên qua đã bỏ công sức, tiếp tay yểm trợ cho các BPT tiền nhiệm và BPT hiện nay nhiều bài vở, tài chánh, ý kiến xây dựng... để

cho LT được sống sót và trường tồn tới ngày hôm nay.

Sự đóng góp của AH Thiệp thật là một cái vốn lâu dài và quý giá cho tờ LT AHCC.

BPT hiện tại xin thành thật ghi nhận và cảm ơn AH rất nhiều.

#### **TH Phạm Sương:**

*Xin chúc Lá Thư AHCC được trường tồn mãi mãi. Xin chúc tất cả các Ái Hữu luôn luôn được mọi sự như ý, sức khỏe dồi dào.*

#### **BPT Lá Thư**

BPT đã nhận được check \$100 của TH gửi để yểm trợ tài chánh cho Lá Thư.

Cám ơn TH Ngọc Sương đã luôn luôn theo dõi, đọc và yểm trợ Lá Thư AHCC khiến các anh em trong BPT rất phấn khởi trong công việc chuẩn bị cho LT được hoàn thành tốt đẹp.

Thành thật cảm ơn và chúc TH luôn được an khang, vui khỏe....

#### **TH Nguyễn Thị Tiên (bà Hoàng Ngọc Ân):**

*Thành thật cảm ơn Ban Phụ Trách Lá Thư Ái Hữu Công Chánh năm 2022 đã gửi Lá Thư đến cho tôi.*

*Lá thư rất dồi dào và cảm động, bao gồm tin tức các nơi, tình nghĩa thầy trò và bạn bè từ bao năm xây đắp. Tôi đọc mãi mà không chán!*

#### **BPT Lá Thư**

BPT cũng đã nhận được check \$100 của bà Tiên, phu nhân cố AH Hoàng Ngọc Ân, yểm trợ tài chánh cho LT AHCC.

Thật là một điều quý hoá vì hiện nay quỹ dự trữ của LT đang bị eo hẹp do thiên tai dịch cúm Covid-19 gây nên làm cho mọi sinh hoạt hội họp của các anh chị em AHCC khắp nơi đều bị đình chỉ ....

Xin thành thật cảm ơn sự tài trợ này của bà Tiên. BPT cũng rất cảm ơn sự theo dõi LT và những lời khen ngợi của bà về tờ LTAHCC với những tin tức, bài vở đã ghi lại những kỷ niệm, tình cảm của các anh chị em trong gia đình Công Chánh chúng ta.

Xin chân thành cảm tạ bà.

#### **AH Phạm Bội Hoàn:**

*Mong Lá Thư mãi tồn tại vì có những cây viết lừng danh như Tràm Cà Mau - Nguyễn Thiệp v.v...*

*Bà Xã tôi rất thích đọc Lá Thư Ái Hữu Công Chánh, còn tôi hơi lười nên không đọc kỹ. Mong tất cả các anh trong tòa báo luôn an lành.*

*Phạm Bội Hoàn.*

#### **BPT Lá Thư**

BPT lâu lâu lại nhận được yểm trợ tài chánh của AH Hoàn, lần này \$50. Xin thành thật cảm ơn AH. BPT cảm phục AH, đã can đảm tự nhận là mình lười đọc LTAHCC và lấy cớ đó để nhờ Bà Xã đọc giùm ....

Ban Phụ Trách nhân dịp này xin cảm ơn “cặp đôi” AH Phạm Bội Hoàn đã cùng đọc, cùng yểm trợ LT và BPT, quá khứ cũng như hiện tại, khiến cho LT được tồn tại tới ngày hôm nay. Rất mong anh chị AH cùng viết chung cho một bài “truyện vui” để đăng vào số LT tới cho mọi người cùng thưởng thức.

Xin cảm ơn quý AH.

#### **AH Nguyễn Văn Tấn:**

*Cám ơn các Anh trong BPT LTCC nay tuổi đã xế chiều, tay cứng, mắt bắt đầu mờ, mà cũng cố gắng bỏ rất nhiều công sức lo cho LTCC vẫn còn tồn tại mãi đến ngày hôm nay. Cầu chúc các Anh trong BPT Lá Thư Công Chánh luôn được khỏe mạnh. Thân kính.*

#### **BPT Lá Thư**

Thành thật cảm ơn AH đã có lời khen ngợi các anh em trong BPT LT đã cố gắng làm việc để giữ cho LT được trường tồn. Sự thực thì Lá Thư AHCC đã do nhiều BPT trong quá khứ đã đứng ra làm việc trong một đôi năm, rồi lại thay thế bằng một BPT mới khác để gánh vác công việc. Nhờ đó LT AHCC mới trường tồn tới ngày hôm nay.

BPT nào cũng gồm 5-3 người chỉ đủ sức chịu đựng làm việc chung trong khoảng 1-2 năm, rồi lại chuyển qua một nhóm mới khác. Nhờ có sự thay đổi như vậy nên tờ Lá Thư AHCC mỗi ngày mới có một sắc thái riêng, nhưng luôn luôn

vẫn giữ một tôn chỉ là giữ cho **“Tinh thần AHCC luôn còn có nhau.”**

Đa tạ AH Tân và kính chúc AH luôn được an khang.

#### **AH Nguyễn Phú Cường:**

Hello anh Thuận, cho tôi gửi ủng hộ Lá Thư Ái Hữu Công Chánh \$100. Cảm ơn và chúc mọi điều tốt đẹp.

#### **BPT Lá Thư**

Đã lâu lắm không nhận được tin tức của Ái Hữu. Chắc AH đã về hưu và an hưởng cuộc sống an nhàn. Xin thành thực cảm ơn sự đóng góp sốt sắng của AH, nhờ vậy mà Lá Thư có thể tồn tại cho đến ngày hôm nay. Chúc AH nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn.

#### **Cháu Oanh Lê:**

Kính Ban biên Tập LTAHCC,

Cháu tên Oanh Lê, con của ông Lê Trọng Bửu. Mẹ cháu kính cảm ơn Ban Biên Tập đã gửi LTAHCC số 117 đến Mẹ cháu. Ba cháu mới mất tháng 9 năm ngoái, gia đình kính gửi chút hiện kim (check) đến LTAHCC.

Xin Ban Biên Tập tiếp tục gửi tạp chí đến mẹ cháu: Bà Lê Trọng Bửu, qua địa chỉ của cháu: 12580 Golden Eye Lane - Poway, CA 92966

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Ban Biên Tập sức khỏe và bình an. Kính.

#### **BPT Lá Thư**

Ban Phụ Trách Lá Thư rất cảm ơn cô Oanh, ái nữ của cố AH Lê trọng Bửu, đã thay mặt thân mẫu cô gửi check yểm trợ LTAHCC và thông báo địa chỉ mới để liên lạc và tiếp nhận các LT AHCC về sau.

Danh sách Địa Chỉ đã được cập nhật. BPT xin gửi lời cảm ơn cô và chúc sức khỏe tới bà Lê Trọng Bửu, thân mẫu của cô.

#### **AH Hồ Quan Trường**

*(Ghi Chú của BPT: Chúng tôi vừa nhận được một lá thư của ái hữu Hồ Quan Trường, một cựu sinh viên trường Cao Đẳng Công Chánh khoá 16 và cũng là một cựu đại úy của quân lực VNCH. Sau năm 1975 anh Trường bị vài bạn cùng lớp thuộc thành phần “Cách Mạng 30 tháng Tư” phân biệt đối xử khiến anh đã phải bỏ học)*

Xin chào tất cả các anh em sinh viên Công Chánh, Địa Chánh lớp 1973. Rất vui khi liên lạc được với các bạn ngày xưa đã học chung ngành Công Chánh và Địa Chánh với nhau. Cảm ơn các anh em đã email hoặc riêng cho tôi hoặc cho cả nhóm nói là có nhớ tôi hồi đi học và có hỏi thăm về tôi. Thôi thì tôi nhớ tới đâu kể tới đó để các anh em nghe chơi.

Tôi là một sĩ quan tốt nghiệp từ trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt. Năm 72 tôi bị thương chuyển về Tổng Y Viện Cộng Hòa để giải phẫu. Sau giải phẫu, hai chân không đều tôi đi hơi cà thọt phía chân phải. Do đó tôi không còn chạy được và không đi trận được nữa nên tôi giải ngũ. Không giống như một số anh em sĩ quan lúc đó đang tại ngũ được gọi vào trường, năm 73 tôi nộp đơn thi vào trường Phú Thọ với tư cách dân sự giống như tất cả các học sinh mới đầu tú tài 2. Trúng tuyển tôi học năm thứ nhất Khoa Học Cơ Bản (Thầy Võ Thế Hào làm giám đốc). Vô học, tôi gặp Đặng Ngọc Thanh, cũng là một sĩ quan giải ngũ, cấp bậc Đại Úy. Học xong năm thứ nhất, tôi và Thanh chọn ngành Địa Chánh.

Sau 75, vì muốn được tiếp tục học, tôi có trở lại trường Phú Thọ, nhiều buổi sáng tôi đạp xe vào trường. Lúc này chưa có lớp học, chỉ thấy anh em sinh hoạt học tập chính sách mới trong cư xá phía sau lưng trường Công Chánh. Số sinh viên sinh hoạt khá đông và tôi không lần nào chen được vào bên trong, chỉ tìm được chỗ đứng ngoài cửa. Trên bục, phát biểu và phân tích những cái thối nát của chế độ cũ, ca ngợi những cái tiến bộ của chính sách mới thì tôi nhận ra có hai người học cùng lớp ngành Công Chánh là D và A. Đứng riết mỗi chân mà chẳng nghe được gì nhiều, tôi đi vòng ra phía sau chỗ chị Bé bán cà phê trong chỗ chị ở trong cư xá (lúc này chị không được bán trước trường Công Chánh như xưa) uống một ly cà phê rồi đạp xe đi về.

Nhiều lần tôi vào trường như vậy và có gặp, có nói chuyện với một số anh em cùng lớp trong sân trường. Lâu quá rồi nên tôi không nhớ là đã nói chuyện với những ai nhưng có một người tôi nhớ đó là D. Lý do tôi nhớ là vì mỗi lần gặp, D với dáng điệu và ánh mắt kẻ cả của người trên ngựa đều xĩa xối cái “ngụy quân” của tôi. VNCH không còn, tôi bên thua cuộc, nên tôi bị “mắng” từ kẻ đang theo bên chiến thắng. Tôi rất



giận nhưng phải ráng nén nhịn. Dù sao tôi cũng lớn, hơn các anh em ít nhất là 10 tuổi, tôi cũng đã xả thân chiến đấu để có một Sài Gòn yên bình và để các anh em an vui đi học.

Sau những lần bị D mắng, tôi cảm thấy nhục nhã và có ý nghĩ là con đường tiếp tục học của tôi chắc không thực hiện được. Lần cuối trở lại trường, tôi bị D hỏi: “Anh còn tới đây làm gì nữa?” Tôi đã tới giới hạn nhưng vẫn cố không nói gì, đứng trước trường Công Chánh khoảng 5 phút, rồi quay ra đi về. Từ đó tôi không trở lại trường nữa, con đường đi học Phú Thọ của tôi chấm dứt sau câu hỏi của D.

Có lẽ A cùng D bây giờ có chức vị trong chế độ và đã làm được nhiều việc tốt cho dân, chắc hẳn là dạy dân thành những người biết lao động tốt và yêu chế độ.

Ngắn gọn, nhớ gì thêm tôi sẽ viết thêm.

#### BPT Lá Thư

Sau năm 1975 việc phân biệt đối xử với các thành phần Quân Cán Chính của chế độ VNCH là một chủ trương của những người thắng cuộc. Chúng tôi thiết nghĩ Ái Hữu cũng đừng lấy làm buồn, vì với lý lịch của Ái Hữu, nhà trường của chế độ mới cũng không để Ái Hữu tiếp tục theo học nữa đâu. Trong danh sách tốt nghiệp KSCC khoá 16 vào năm 1978 chúng tôi cũng không thấy có tên của Ái Hữu Đặng Ngọc Thanh, cho nên việc ngăn chặn các cựu quân nhân tiếp tục con đường học vấn là điều không đáng ngạc nhiên. Chúc Ái Hữu nhiều may mắn và với tinh thần thân ái sẵn có của các AHCC, Ái Hữu hãy quên đi những chuyện không hay cũ đã xảy ra gần nửa thế kỷ rồi.

#### AH Ông Ngọc Ngoan:

Kính gửi anh Trần Đức Thuần,

Xin gửi anh \$100 dollars để ủng hộ Lá Thư AHCC. Xin anh đừng gửi LTAHCC cho tôi nữa, tôi sẽ đọc trên Website.

Rất cảm phục các anh chị và các bạn đã hy sinh nhiều thời gian của các anh chị và các bạn để lo cho Lá Thư AHCC.

#### BPT Lá Thư

Xin thành thực cảm ơn AH về sự đóng góp sốt sắng, mặc dù AH không nhận báo in.

Nhờ vậy mà Lá Thư trên giấy cũng như trên mạng có thể tồn tại cho đến ngày hôm nay.

Chúng tôi trong Ban Phụ Trách, mặc dù có những Ái Hữu tuổi đã cao, nhưng vì nhiệt tình muốn gìn giữ sợi dây liên lạc giữa các AH/TH Công Chánh nên đã không ngại hy sinh thì giờ và công sức miệt mài làm việc trong những năm tháng qua. Tờ báo còn được duy trì cho đến ngày nào thì chỉ mong vào sự màu nhiệm của Ông Trên mà thôi. Chúc AH nhiều sức khỏe và tiếp tục theo dõi Lá Thư trên mạng.

#### AH Nguyễn Sĩ Tuất:

Anh Thuần thân mến,

Rất hoan nghênh tinh thần hăng hái phục vụ cho LTAHCC của anh em trong Ban Phụ Trách để LTAHCC được trường tồn và ngày càng khởi sắc. Mỗi Lá Thư là một kỳ công trong việc sắp xếp các bài viết, được trình bày rất đẹp và công phu.

Xin cảm ơn BPT rất nhiều. Tiện đây gửi anh chi phiếu \$30 ủng hộ LTAHCC.

#### BPT Lá Thư

Thành thật cảm ơn AH đã có lời khen ngợi, các anh em trong BPT Lá Thư tuy ít ỏi, nhưng cũng cố gắng làm việc để giữ cho LT được trường tồn. Lá Thư 118 kỳ này đã lên đến 180 trang, đó là ngoài sự cố gắng lớn lao của BPT cũng nhờ vào sự đóng góp nhiệt tình của các AHCC. Xin thành thực cảm ơn AH và chúc AH được nhiều sức khỏe và an bình.

### **Thông Báo của BPT về việc tạm ngưng gửi báo cho một số Ái Hữu**

Vì chi phí gửi báo rất đắt đỏ cho nên một số Ái Hữu có tên sau đây hoặc thay đổi địa chỉ nhưng không thông báo cho BPT hoặc vì một lí do gì khác khiến Lá Thư đã bị gửi trả lại, cho nên chúng tôi phải tạm ngưng gửi báo. Xin nhờ các Ái Hữu hoặc Thân Hữu nếu có quen biết với các Ái Hữu sau đây xin xác minh giúp:

AH Trương Quảng Văn CANADA  
AH Nguyễn Hương Hữu NORWAY  
AH Lê Quang Phùng TEXAS